

# SẢN XUẤT TiO<sub>2</sub> CHÂU ÂU ĐỨNG TRƯỚC NHỮNG THÁCH THỨC TRONG NĂM 2021

**T**heo Quỹ Tiền tệ quốc tế, GDP khu vực đồng Euro dự kiến sẽ giảm mạnh 10,2% trong năm 2020, sau đó sẽ cải thiện 6,0% trong năm 2021. Dự báo này cho thấy các công ty hoạt động trong ngành sản xuất TiO<sub>2</sub> có thể lạc quan một cách thận trọng, vì lượng tiêu thụ TiO<sub>2</sub> có mối liên quan chặt chẽ với GDP. Tuy nhiên, hiện có nhiều lo ngại là những làn sóng tiếp theo của dịch COVID-19 có thể ảnh hưởng đến quá trình hồi phục kinh tế nếu các biện pháp phong tỏa quy mô lớn được tái áp dụng.

## Nhu cầu TiO<sub>2</sub>

Nhu cầu TiO<sub>2</sub> tại châu Âu nhìn chung đang giảm do dịch COVID-19 và tình trạng suy thoái kinh tế trong thời gian qua khiến cho nhu cầu sơn trong nhiều lĩnh vực giảm mạnh.

Tuy hoạt động xây dựng vẫn được duy trì ở một số nước châu Âu, nhưng lại bị ảnh hưởng nặng ở những nước đã thực hiện các biện pháp phong tỏa chặt chẽ. Theo một chuyên gia kinh tế, cho đến quý 3/2021 hoạt động xây dựng tại châu Âu sẽ không hồi phục trở về mức trước khi xảy ra đại dịch. Hơn nữa, những hậu quả của đại dịch sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng đến các nền kinh tế châu Âu sau khi các biện pháp phong tỏa được bãi bỏ.

Trong năm 2020, nhu cầu TiO<sub>2</sub> cho lĩnh vực sơn công nghiệp và sơn ô tô đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì một loạt dây chuyền lắp ráp ô tô phải đóng cửa, chuỗi cung ứng bị đứt gãy trong bối cảnh các biện pháp phong tỏa do dịch COVID-19.

Đồng thời, nhu cầu TiO<sub>2</sub> trong các lĩnh vực sản phẩm tiêu dùng cũng bị ảnh hưởng trước những lo ngại về triển vọng kinh tế yếu kém. Ví dụ, nhu cầu TiO<sub>2</sub> cho giấy tráng dùng trong đồ nội thất, tấm trang trí và sàn nhà có khả năng sẽ giảm khi niềm tin và chi tiêu của người tiêu dùng giảm.

## Những thách thức về quy định pháp lý

Trong bối cảnh suy thoái kinh tế do hậu quả của dịch COVID-19, ngành sản xuất TiO<sub>2</sub> tại châu Âu đang chuẩn bị cho những thay đổi tiếp theo trong năm 2021 khi một số thách thức lớn đang hiện hình, trong số đó có thể kể đến khả năng không đạt được thỏa thuận Brexit giữa EU với nước Anh và những quy định chặt chẽ hơn của châu Âu về TiO<sub>2</sub>.

Từ giữa tháng 9/2020, hy vọng về việc đạt được thỏa thuận thương mại giữa Anh và EU đã giảm đi, khiến cho nhiều công ty trong ngành sản xuất TiO<sub>2</sub> lo lắng, đặc biệt là vì tại Anh có hai địa điểm sản xuất TiO<sub>2</sub>. Nếu không đạt được thỏa thuận Brexit, sản phẩm TiO<sub>2</sub> sẽ phải chịu mức thuế 6% theo quy định về thuế quan toàn cầu của Anh.

Mặt khác, việc Ủy ban châu Âu xếp loại TiO<sub>2</sub> dạng bột là sản phẩm có thể gây ung thư và buộc phải dán nhãn cảnh báo đối với TiO<sub>2</sub> ở những dạng khác như sơn nước và hỗn hợp cũng đặt ra thách thức lớn tiếp theo đối với ngành sản xuất TiO<sub>2</sub> ở châu Âu. Tuy nhiên, tác động của những quy định đó dự kiến sẽ không quá lớn ở những lĩnh vực như sơn, do hiện nay chưa có sản phẩm thay thế khả thi và các yêu cầu về an toàn khi thao tác với TiO<sub>2</sub> cũng đã được biết rõ.

Nhìn chung, ngành sản xuất TiO<sub>2</sub> châu Âu đang đứng trước một số yếu tố bất ổn trong năm 2021. Tuy các gói cứu trợ và các biện pháp kích thích kinh tế có thể hỗ trợ sự phục hồi theo hình chữ V ở một số lĩnh vực kinh tế, nhưng một số lĩnh vực khác vẫn phải chịu tác động của dịch COVID-19 trong thời gian dài. Nhu cầu TiO<sub>2</sub> có liên quan chặt chẽ với hoạt động kinh tế nói chung, trong khi đó môi trường kinh doanh bất lợi hiện nay cho thấy nhiều khó khăn trở ngại vẫn đang nằm ở những tháng sắp tới ■

LH

Theo ICIS 10/2020